

NRF – ตัวเล็กๆ เทคนิคเริ่มสวาย

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวสีจั่วหัว... จริงๆ ก็มีตัวเล็กๆ อีกหลายตัวเลยแหละครับ ที่เหนือเมฆเห็น

หรือบาดตาในเชิงเทคนิค รวมไปถึงที่มีเทคนิคสวายๆ มานานแล้วและก็ขึ้นมาก่อนแล้วด้วยก็มี ก็อาจจะบอกเป็นนัยๆ หรือแปลว่า ตลาด หรือ SET Index กำลังจะเข้าสู่แนวโน้มของการขึ้นๆ หรือปรับตัวอีกรอบแล้ว... เพราะอย่างที่เขียนไว้ในบทความทางเทคนิคนั้น สัญญาณระยะสั้นที่เริ่มจะแกว่งๆ หรือ ออกไปในทางผันผวนอยู่นั้น ก็อาจจะมีจากค่าสัญญาณของ Indicator ในบางเครื่องมือ (ที่สำคัญ) อย่าง 14RSI อยู่ในค่าที่เป็น Bearish Divergent และอาจจะเป็น Divergent ที่ค่อนข้างรุนแรงเสียด้วยสิ อย่างวันศุกร์นั้น ก็อาจจะแค่ๆ นี้ล้มนะครับ ถ้าจะเอาจริงๆ ลงต่ำกว่า 1500 อีกครั้งก็ยิ่งได้ หรือ ใครที่เล่น MA. ก็ลองๆ เล็งเป้าของการลงไว้ที่ระดับ MA25days ไว้ก็ได้... ส่วนเรื่องของคลื่นแอลเลียดนั้น ที่จริงเหนือเมฆก็ยิ่งกังวลเล็กๆ ว่า จะมีการนับผิดจุดใหม่ ซึ่งจริงๆ ก็ไม่ เพราะมันก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะนับได้ คือ จริงๆ อาจจะไม่ใช้ที่ 1550 นะ อาจจะเป็น 1580 ก็ได้ ที่เป็นหัวของคลื่น 2 ในซาลง แปลว่าที่ขึ้นมาอยู่นั้น เป็นการตั้งในคลื่น 4 ซาลง แปลว่าต้องไปให้สูงกว่า 1580 ให้ได้ จึงจะไม่ใช่ หรือ ถ้าไปได้สูงกว่า 1580 เงื่อนไขในการนับซาลงก็จบ หรือซาลงได้จบไปแล้วจริงๆ นั่นเอง... แต่เอาเถอะครับ ไว้ว่าจะ 1550 หรือ 1580 นั้น เราอาจจะเรียกว่าได้ ผ่านการทดสอบไปแล้วก็ได้ การอ่อนตัวหรือการลงปรับฐานของรอบนี้ กำลังจะเกิด และก็อย่างที่กล่าวไว้ว่า อาจจะมีแรงนั้น ก็เพราะ เป็นหัวที่ 3 นั่นเอง การลงลึกๆ การลงแรงๆ พร้อมเกิดขึ้นได้เสมอ

ดูตามเกม... ตลาด อาจจะไม่ปรับฐานระยะสั้น หรือ พักตัวบ้าง เราจึงเอาหุ่นเล็กๆ มาดู

แม้ว่าจะมีหุ่นใหญ่ๆ บางตัว ที่ยังอาจจะยังสยออยู่ก็ตาม ชื่อเก็บได้ แต่อาจจะยังไม่รับขึ้น... หุ่นเล็กน่าจะวิ่งดี

แนวรับ : ... 7.40-7.20 ยังสามารถซื้อเก็งกำไรตามน้ำได้

เป้าหมาย : ... จะลองมองยาวๆ ที่ 10.0-14.0 ก็ได้ (เผื่อๆ)

Price Chart...(NRF)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น NRF... หรือจะเล่นระดับ High เดิมก่อนแถวๆ 9+/- ก็ได้ เรียกว่าเล่นรอบก็ได้ เพราะการมองเป้าหมายยาวๆ เลยในหุ้นตัวเล็กๆ นั้น บางครั้งก็อาจจะเสียโอกาสในการทำกำไรที่มากกว่าไปก็ได้... ระหว่างที่เข้าจะแกว่งขึ้นไปถึงเป้าหมายนั้น ก็จะมีรอบขึ้นๆ ลงๆ ให้ได้เห็นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว... ส่วนเป้าหมายที่ระดับสูงสุด 14.0 นั้น ก็คงไม่ต้องกล่าวบ่อยแล้วกระมังว่าเอามาจากไหน ก็มาจากรูปแบบของ MA. ที่เป็นภาวะของการเป็นกระทิงนั่นเอง ส่วนสัญญาณของ Indicator ในเครื่องมืออื่นๆ นั้น เราจะเอาไว้ทีหลัง หรือยังไม่ดูใจเราแกว่งๆ ... เพราะตามภาพนั้นๆ ก็เพิ่งจะเริ่มต้นของสัญญาณ MA. ที่เป็น Bullish อาจจะมีขึ้นแรงๆ เลยก็ได้